

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7249

หน้า: 10(ล่าง)

Col.Inch: 27.09

Ad Value: 29,392.65

PRValue (x3): 88,177.95

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: TSE ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 3 พันล้านบาท เล็งศึกษาลงทุนธุรกิจสุขภาพ

TSE ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 3 พันล้านบาท เล็งศึกษาลงทุนธุรกิจสุขภาพ

TSE ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 3 พันล้านบาท มาตรา 3/66 ปีกรายได้โรงไฟฟ้า Onikoube ในญี่ปุ่นเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก แยมศึกษาลงทุนในธุรกิจศูนย์ดูแลสุขภาพ และด้านการทำเด็กหลอดแก้ว ลุ้นชัดเจนสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า

นางสาวเกวลิน เมธาพิรุฬห์โชค เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE กล่าวว่า ปีนี้บริษัทยังคงเป้าหมายจะมีรายได้เติบโตประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาส 3/2566 จะมีการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Onikoube ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ (MW) เข้ามาเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก หลังจากที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ

เชิงพาณิชย์ (COD) ไปในช่วงไตรมาส 2/2566 ก็น่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวม 286.20 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกัน มีแผนที่จะรุกธุรกิจ Private PPA เป็นการตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนอาคารของผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงอาจจะมีการควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าใหม่ ก็อาจจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้

นางสาวชนากานต์ เยี่ยมวิญญู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี TSE กล่าวว่า บริษัทมีความสนใจลงทุนในธุรกิจศูนย์ดูแลสุขภาพ และด้านการทำเด็กหลอดแก้ว

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่า จะมีความชัดเจนอย่างรวดเร็วในช่วงสิ้นปีนี้ หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ทั้งโครงการพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) อย่างต่อเนื่อง ด้านโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ Adder ทอยอยหมดอายุ คาดว่า จะมีการได้ส่วนอื่น ๆ เข้ามาชัดเจน หรืออาจจะมีรายได้จากโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างเจรจาเข้ามาเพิ่ม เป็นต้น

ขณะที่แผนการเติบโตภายในระยะเวลา 5-7 ปี จะมีการผลิตกำลังไฟฟ้ารวม 500 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงและได้รับคัดเลือกในระยะที่ 1 แล้ว ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมที่จะยื่นในระยะที่ 2 โดยรอประกาศกฏเกณฑ์ หรือนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ ■